

Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh



Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh luôn gắn với năng lực, trách nhiệm của các đại biểu dân cử. Vì vậy, ngay năm đầu của nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ, kỹ năng cho các đại biểu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của tỉnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 62 đại biểu HĐND tỉnh, 96,8% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học, cao hơn nhiệm kỳ trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng hoàn thiện kỹ năng, tích cực hoạt động, đổi mới phương pháp làm việc. Tại các kỳ họp, đa số đại biểu tích cực tham gia ý kiến, thảo luận các vấn đề, góp phần để HĐND tỉnh ban hành các quyết sách sát thực tiễn, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách của tỉnh. Tuy nhiên, trên 66% đại biểu mới tham gia HĐND lần đầu và đa phần hoạt động kiểm tra, vì vậy kinh nghiệm và thời gian dành cho hoạt động dân cử chưa nhiều. Để giúp các đại biểu, nhất là đại biểu tham gia HĐND lần đầu nhanh chóng nắm bắt, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ mở 2 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh. Trong 3 ngày, các đại biểu được trang bị từ kiến thức chung về quan hệ nhà nước, pháp luật, cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương đến các kỹ năng: nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tiếp xúc và tham

vấn ý kiến cử tri, giám sát, thảo luận, tranh luận, chất vấn, tiếp công dân, tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án, dự trình... Đại biểu Vũ Thị Huyền, Trưởng THPT Nam Đồng Quan (Đồng Hưng) chia sẻ: Lần đầu tiên được cử tri tin nhiệm vụ bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi thấy rất vinh dự song cũng nhận thức rõ trọng trách lớn lao này bởi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động còn thiếu. Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, tôi cũng như nhiều đại biểu không chỉ hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong hệ thống chính trị địa phương mà còn có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là các kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tiễn, thực hiện tốt vai trò, trọng trách của người đại biểu dân cử, trước hết là tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh. Cùng với đó, để giúp đại biểu có nguồn thông tin đa dạng, nhiều chiều, chính xác, nhanh nhất, khi tham gia phát biểu, thảo luận đúng, trúng, có chất lượng, phân biệt vấn đề có cơ sở khoa học, HĐND tỉnh đã kịp thời chuyển tải các văn bản liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách mới đến các đại biểu thông qua thư điện tử, mạng văn phòng, trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân mỗi đại biểu HĐND cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm trước cử tri, nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của dân; đồng thời, phải tự học hỏi nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, đầu tư

nghiên cứu và dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND. Trong hoạt động cần chủ động tiếp cận các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, sâu sát với cơ sở nắm tình hình thực tế, trên cơ sở đó tham gia thực quả vào công tác giám sát, thẩm tra, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Theo đồng chí Tô Quý Bôn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Hải: Các đại biểu cần chủ động sắp xếp công việc tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng thời thường xuyên đi cơ sở, tăng cường đối thoại và tiếp xúc với cử tri để nắm bắt thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh, từ đó có những đề xuất, giải pháp, kiến nghị phù hợp mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng quy chế hoạt động của HĐND, quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó có quy định cụ thể về trách nhiệm của đại biểu trong các hoạt động của HĐND. Hàng năm, mỗi đại biểu HĐND phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với cử tri nơi mình được bầu. Đây là cơ sở quan trọng phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với đại biểu dân cử, buộc mỗi đại biểu không ngừng hoàn thiện mình, nỗ lực phấn đấu vươn lên đáp ứng sự mong đợi của cử tri, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

THU HIỀN

Hiệu quả phân tầng điều trị

Nếu như trước ngày 10/11, số lượng bệnh nhân Covid-19 ít, để giảm chi phí y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện điều trị cho tất cả bệnh nhân Covid-19 ở mức độ nhẹ, trung bình, nặng. Tuy nhiên, sau ngày 10/11, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế đã thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tại Trường Đại học Thái Bình để thực hiện điều trị bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng (tầng 1); kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Phổi Thái Bình và Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình (tầng 2) thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân ở mức độ trung bình, nhẹ. Tầng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thái Bình đảm nhiệm việc điều trị cho bệnh nhân nặng. Các ca nhiễm mới sau khi phát hiện được phân loại, chuyển phân tầng điều trị. Việc chuyển tầng điều trị được thực hiện linh hoạt, khoa học theo nguyên tắc chuyên môn dựa trên diễn biến tình trạng sức khỏe, số lượng người bệnh tại các đơn vị điều trị. Cụ thể, từ ngày 10/11 - 4/12, trong 1.255 bệnh nhân Covid-19, ngành Y tế đã phân loại có 26 bệnh nhân nặng, 66 bệnh nhân trung bình, 1.163 bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng.

Sau phân tầng, các bệnh nhân được điều trị theo phác đồ Bộ Y tế hướng dẫn. Nhờ đó, kết quả điều trị tốt, tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện cao, ngày điều trị của bệnh nhân ngắn, ít người bệnh nặng thất, không có bệnh nhân tử vong. Theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến sáng ngày 7/12, trong 1.315 bệnh nhân Covid-19 (tính từ ngày 10/11/2021) đã ghi nhận 928 bệnh nhân được điều trị khỏi, 11 bệnh nhân chuyển tuyến trên và 376 bệnh nhân đang điều trị. Các bệnh nhân đang điều trị chủ yếu là bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng. Hiện tại còn 4 cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 (Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình) hết bệnh nhân, kết thúc điều trị Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thu dung, điều trị còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

Huy động nhân lực, trang thiết bị từ các cơ sở y tế

Ngoài việc phân tầng điều trị, để đạt được tốc độ trên, công tác chuẩn bị, sẵn sàng thu dung, điều trị có vai trò rất quan trọng. Ngay từ đầu năm 2021, ngành Y tế đã triển khai đào tạo nhân lực; có kế hoạch về cơ sở vật chất, trang thiết bị

Tín hiệu vui trong điều trị bệnh nhân Covid-19

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, chưa bao giờ số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Bình cao như thời điểm gần 1 tháng qua. 1.315 bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận từ ngày 10/11 đến sáng ngày 7/12, trong đó có ngày số ca mắc mới lên tới hơn 140 ca. Số ca mắc tăng, áp lực điều trị, gánh nặng đặt lên vai đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế càng lớn. Song, vượt lên khó khăn, đội ngũ cán bộ y tế đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác điều trị. Số bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện mỗi ngày cao hơn số bệnh nhân mắc mới.



Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

tế. 816 cán bộ, nhân viên tham gia điều trị Covid-19 đã được đào tạo về chăm sóc, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng ngừa lây nhiễm Covid-19; 487 cán bộ, nhân viên y tế các bệnh viện được đào tạo về hồi sức tích cực, sẵn sàng tham gia cấp cứu bệnh nhân nặng. Bên cạnh đó, các đơn vị được phân công điều trị Covid-19 cũng chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, sắp xếp nhân sự, dự trữ trang thiết bị y tế... Việc củng cố hạ tầng oxy cũng được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 2 bệnh viện có bốn oxy hóa lỏng với dung tích hơn 14.400m³; gần 1.200 bình oxy loại 10 lít, 40 lít; 100% các trạm y tế đều có bình oxy loại 5 lít và 10 lít.

Khi số lượng bệnh nhân đông, các cơ sở y tế thực hiện điều trị Covid-19 được kích hoạt, 83 cán bộ, nhân viên y tế từ các đơn vị đã được điều động thực hiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Thái Bình và cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tại Trường Đại học Thái Bình.

Ngành Y tế cũng đã chuyển bổ sung 50 giường bệnh cho Bệnh viện Phổi Thái Bình; chuyển 84 trang thiết bị y tế và 10 bộ máy tính cho cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tại Trường Đại học Thái Bình. Chuẩn bị thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19, Thái Bình đã đề nghị và được Bộ Y tế lựa chọn là một trong những tỉnh, thành phố tham gia chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát. Nhiều bệnh nhân nặng được sử dụng thuốc Remdesivir; bệnh nhân nhẹ được chỉ định dùng thuốc Molnupiravir. Bên cạnh đó, có cả những bệnh nhân được cấp thuốc đông y hỗ trợ điều trị Covid-19. Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đa phần bệnh nhân sử dụng thuốc Molnupiravir có kết quả đáp ứng điều trị tốt, rút ngắn được quá trình điều trị, giảm kinh phí điều trị và người bệnh sớm được ra viện. Số bệnh nhân nặng được chỉ định dùng Remdesivir cũng có kết quả đáp ứng điều trị tốt. Các bệnh nhân sử dụng thuốc đông y qua theo dõi đã giảm triệu chứng

ho. Cùng với việc điều trị, các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng và tâm lý của bệnh nhân; thường xuyên động viên bệnh nhân yên tâm điều trị để sớm được xuất viện.

Hiện nay, số ca nhiễm mới giảm, mỗi ngày có khoảng 20 - 30 ca, rải rác ở các huyện, thành phố. Căn cứ tình hình thực tế, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" nhằm giảm chi phí điều trị và để người bệnh được chăm sóc y tế sớm, Sở Y tế đã đề xuất việc triển khai thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các huyện với quy mô mỗi huyện, thành phố từ 300 - 500 giường. Thời gian các huyện bắt đầu thu dung, điều trị dự kiến từ ngày 10/12/2021. Khi số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng sẽ vận hành các cơ sở thu dung, điều trị của tỉnh, đồng thời tổ chức điều trị người bệnh nhẹ, không triệu chứng tại nhà và vận hành hoạt động các trạm y tế lưu động.

HOÀNG LANH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Triển khai kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động



Liên đoàn Lao động tỉnh và các doanh nghiệp ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Sáng ngày 8/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động; hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung vào một số hoạt động: thăm hỏi, tặng quà, động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là đoàn viên, người lao động trong khu cách ly, khu vực phong tỏa, mắc Covid-19 đang điều trị. Tùy vào tình hình dịch, các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở tổ chức tất sum vầy cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ đoàn viên, người lao động làm xa về phương tiện đưa đón, vé tàu, vé xe... để về quê ăn tết; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, người lao động trong dịp tết.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi.

NGUYỄN CƯỜNG

Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng. Với tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau", các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm, đồng hành, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ gia đình hội viên, trẻ em nghèo.

Đưa cháu trai đến nhận quà của Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ thành phố với kết quả trị 1 triệu đồng, ông Lương Văn Biền, tổ 3, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: Bố 2 cháu ngoại của tôi mất do đại dịch Covid-19 hiện nay phải giữ gìn sức khỏe yếu, công việc không ổn định. Cả 3 mẹ con về ở với vợ chồng tôi mấy năm nay rồi. Cả nhà bao nhiêu khoản chi tiêu đều chỉ trông vào thu nhập

của mẹ các cháu. 2 cháu cũng thiết thời hơn so với các bạn. Nhận được sự giúp đỡ của tổ hơn 1 triệu đồng, ông Lương Văn Biền, tổ 3, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: Bố 2 cháu ngoại của tôi mất do đại dịch Covid-19 hiện nay phải giữ gìn sức khỏe yếu, công việc không ổn định. Cả 3 mẹ con về ở với vợ chồng tôi mấy năm nay rồi. Cả nhà bao nhiêu khoản chi tiêu đều chỉ trông vào thu nhập

của mẹ các cháu. 2 cháu cũng thiết thời hơn so với các bạn. Nhận được sự giúp đỡ của tổ hơn 1 triệu đồng, ông Lương Văn Biền, tổ 3, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: Bố 2 cháu ngoại của tôi mất do đại dịch Covid-19 hiện nay phải giữ gìn sức khỏe yếu, công việc không ổn định. Cả 3 mẹ con về ở với vợ chồng tôi mấy năm nay rồi. Cả nhà bao nhiêu khoản chi tiêu đều chỉ trông vào thu nhập



Hai học sinh mồ côi của Trường Tiểu học Kỳ Bá được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhận đỡ đầu.

năm 1976 do bố mẹ để lại, diện tích 21m² lợp ngói, tường nứ, mái dột nhiều chỗ. Các chi hội Hội LHPN huyện, xã đã về khảo sát và quyết định hỗ trợ kinh phí xây nhà cho tôi, tôi rất xúc động và cảm ơn.

Tại xã Độc Lập (Hưng Hà), các chi hội phụ nữ đã xây dựng mô hình "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ". Chị Bùi Thị Hương Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Với mô hình "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", tháng 10/2021, các chi hội đã quyên góp được gần 14 triệu đồng, trích ra mua 190 con gà con và 9 bao cám tặng 9 gia đình hội viên nghèo, cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Quay - hội viên phụ nữ nghèo của thôn Lộc Thọ cho biết: Tôi sức khỏe yếu, sống một mình, cũng có cây mấy sào lúa nhưng thu được bao nhiêu là mua thuốc chữa bệnh hết nên khi được cán bộ, hội viên trong chi hội tặng đàn gà và thức ăn chăn nuôi tôi rất mừng. Tôi sẽ chăm đàn gà thật tốt rồi bán lấy vốn mua đàn khác để trang trải cuộc sống.

Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, hội phụ nữ các địa phương, đơn vị có một cách làm khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19. Từ việc vận động, ủng hộ của các cấp hội đã có sức lan tỏa, vai trò của tổ chức hội ngày càng nâng cao, trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên, phụ nữ.

KUẬN PHƯƠNG